

# ดวงวงออนไลน์

(12 พฤษภาคม 2561)

โดย ชรรมาธิปติ

## ดวงชะตาที่มีอุปสรรคในความรัก

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณสุภาวดี เกิดวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2519 เวลาประมาณ 14.00 น. นครราชสีมา เพศหญิง

คำถามแรก ด้านการงาน มีเกณฑ์เปลี่ยนหรือย้ายงานมั้ยคะในปีนี้อาชีพที่ทำปัจจุบันนี้คือพนักงานบริษัท ดวงชะตาสามารถทำการค้าได้มั้ยคะ ควรลงทุนด้านไหนดี

โดยพื้นฐานดวงชะตาของคุณสุภาวดี ก็เป็นคนที่มีโอกาสเปลี่ยนงานได้ง่ายอยู่แล้ว นอกจากนี้ ชีวิตของคุณเองก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงผกผัน ขึ้นๆลงๆได้มากทีเดียวด้วยเช่นกัน ดังนั้น คุณต้องพยายามปรับความคิดให้รับได้กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่มาถึงตัวเองเป็นขั้นต้นครับ

หากจะปรับวิธีทำงานให้เข้ากับดวงชะตา ผมขอแนะนำให้คุณเลือกทำงานที่ไม่จำเจซ้ำซาก หรือนั่งประจำที่ตั้งแต่เช้าจรดเย็น ซึ่งอาจจะทำให้คุณเบื่อหน่าย และสร้างแรงกดดันต่อตัวคุณได้

เมื่อพิจารณาถ่วงไป ดวงชะตาของคุณมีดาวเด่นที่สำคัญก็คือ ดาวพุธ(๔) และ ดาวศุกร์(๖) ซึ่งจะช่วยให้คุณมีเสน่ห์ มีความเป็นผู้หญิงแบบอ่อนหวานมากทีเดียว และนอกจากนี้ ยังทำให้คุณเป็นคนที่มีจุดเด่นอยู่ที่การพูดจา พูดจาดี มีเสน่ห์ในเรื่องลมปาก

จึงควรที่จะเอาจุดเด่นตรงนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ จะช่วยทำให้การงานเจริญก้าวหน้าและราบรื่นมากขึ้น

เนื่องจากในช่วง 6 - 7 เดือนที่ผ่านมา คุณได้รับอิทธิพลในเรื่องความทุกข์ ความกดดันจากดาวเสาร์ (๙) ค่อนข้างจะมาก จึงทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจในแทบจะทุกเรื่อง ไม่เพียงเฉพาะเรื่องงานเท่านั้น

แต่ตอนนี้อิทธิพลของดาวเสาร์(๙)ลดน้อยถอยลงแล้ว อาจจะมีอิทธิพลไม่ดีเหลืออยู่บ้างในช่วง 2 - 3 เดือนข้างหน้า เพราะดาวเสาร์(๙)พักรู้ หรือ เดินถอยหลัง แต่ไม่รุนแรงนัก

ผมคิดว่า คงไม่ถึงกับต้องเปลี่ยนงานครับ

คำถามที่สอง ด้านทรัพย์สินเงินทอง โชคลาภ วาสนา พอมั้ยคะ

ดวงชะตาเรื่องการเงินของคุณนั้น ถืออยู่ในระดับดี มีความมั่นคงอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาที่คือ มักจะต้องมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายหมดเปลืองอย่างไม่คาดคิดเข้ามาเสมอ จึงทำให้เงินทองที่จะเหลือเก็บไม่สู้จะ ดีนัก

แม้ว่าดวงชะตาของคุณจะพอมีโชคแบบฟลุ๊คๆอยู่บ้าง แต่ก็เหมือนถูกแก้ง เพราะพอคุณมีโชค แบบฟลุ๊คๆเข้ามา ก็มักจะมีเรื่องทุกข์ หรือ เรื่องต้องใช้จ่าย ใช้เงินตามเข้ามาทันที

ดวงชะตาแบบนี้ ต้องระมัดระวังในการใช้เงินให้มากครับ

คำถามสุดท้าย ด้านความรัก คู่ครองเป็นอย่างไรบ้าง

แม้ว่า คุณอาจจะเป็นคนมีเสน่ห์ ผิวพรรณผ่องใส มีจริตจะก้านของความเป็นผู้หญิงสูง พุดจาที่ดี แต่เรื่องความรักกลับมีจุดบอดในตัวของมันเอง

กล่าวคือ ไม่ว่าจะพิจารณาดวงชะตาจากจุดไหน เช่น จากลัคนา จากดาวจันทร์(๒) และ ดาวพุธ (๔) ดูเหมือนว่า ความรักของคุณไม่สู้จะดีเลย

ซ้ดาวที่เสวยอายุในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาของคุณ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถมีคู่ครองได้ก็ไม่ สนับสนุนให้มีคู่ที่ดี เสมือนว่าคุณถูกบังคับให้ต้องดำเนินชีวิตไปตามดวงชะตาใหญ่ของคุณ จึงทำให้ความ รักจะไม่ราบรื่นสมหวัง และมีโอกาสพลัดพรากได้มา

ถ้าพิจารณาจากดาวศุกร์(๖) ก็เห็นว่า คุณน่าจะมีคู่มากกว่า 1 คนขึ้นไป และ หากไม่ประสบ ความสำเร็จในการแต่งงานครั้งที่ 2 การแต่งงานครั้งที่ 3 ก็อาจจะมีโอกาสที่จะอยู่กัน ได้ยาวนาน

แต่หากเป็นไปได้ ก็ควรจะแยกกันอยู่ หมายความว่า ทำงานกันคนละจังหวัดแล้วกลับมาเจออยู่ ด้วยกันในช่วงวันหยุด อะไรทำนองนี้ อาจจะช่วยแก้ดวงชะตาได้บ้าง

ข้อสำคัญก็คือ การจะเลือกคู่ครองควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน สอบถามฟังความจาก หลายๆแหล่ง เช่น ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงเกี่ยวกับคนที่เราจะเลือก เพราะคุณเป็นคนที่มีมักจะมีความรักได้อย่าง รวดเร็ว ปุ๊บปั๊บ กะทันหัน ซึ่งเสี่ยงที่จะเลือกคู่ผิดพลาด

ขอให้โชคดึนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ สุภาวดี ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้ว อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ [thammathipty@gmail.com](mailto:thammathipty@gmail.com) หรือ โทร 088 578 6666 แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

สัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของคุณสุมิตร ซึ่งเป็นคิวสุดท้ายที่อยู่ในมือผม หากใครเขียนเข้ามาถามในช่วงนี้ ผมก็จะนำมาตอบได้เลยอย่างรวดเร็ว

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนทะเลนอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะครับ)

